

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Số 908^{*} -CV/HU

*Tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện*

- Kính gửi:*
- Ủy ban nhân dân huyện,
 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona,
 - Các chi, đảng bộ trực thuộc,
 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh: đến nay, trên thế giới ghi nhận 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 720.658 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 33.926 người tử vong, Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh với 194 ca nhiễm bệnh, trong đó 55 ca nhiễm đã chữa khỏi; trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 01 ca dương tính với Covid - 19, tỉnh đã khoanh vùng, phong tỏa, cách ly khu dân cư và các trường hợp có liên quan; huyện đã thực hiện các biện pháp cách ly 493 người (*trong đó: Cách ly tại cơ sở tập trung: 38 người, cách ly tại nhà: 455 người*); theo dõi sức khỏe 843 người.

Quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

1. Các chi, đảng bộ; đồng chí bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu hiện nay. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là: “Chống dịch như chống giặc”, “phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng và điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu tối thượng”, các chi, đảng bộ, đồng chí bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ:

- Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

- Tạm dừng việc triển khai các đoàn ra, đoàn vào cho đến khi có chủ trương, chỉ đạo mới của lãnh đạo. Trường hợp đặc biệt đối với hoạt động thực sự cấp bách, cần thiết, cần báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền về chủ trương trước khi triển khai.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã, bản; tổ chức tuyên truyền thông tin lưu động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là Nhân dân về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân không hoang mang, lo sợ và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh ngay tại gia đình, cơ quan, đơn vị; triển khai việc ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đến từng hộ dân; hạn chế đi lại, không tụ tập; đeo khẩu trang khi ra ngoài và khi tiếp xúc với người khác; thường xuyên rửa tay, khử trùng; giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; ...

Chỉ đạo hệ thống chính trị xã, thị trấn, khu dân cư triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường quản lý, rà soát, sàng lọc người vào địa bàn; xác minh các trường hợp tiếp xúc có liên quan đến ca bệnh trong tỉnh hoặc từ nơi khác về, triển khai đồng bộ việc lập hồ sơ y tế, nắm chắc lịch sử dịch tễ, kịp thời có biện pháp theo dõi, cách ly; tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại gia đình.

Củng cố, bổ sung lực lượng các đội phản ứng nhanh ở xã, thị trấn, bản để thường xuyên bám sát cơ sở tiến hành theo dõi, giám sát, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để tổ chức cách ly theo quy định; chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị, cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục hoàn thiện các kịch bản phòng, chống dịch Covid - 19 theo diễn biến mới của dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn huyện.

Ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch. Động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch (nhất là cán bộ, viên chức ngành y tế, các lực lượng vũ trang trực tiếp làm nhiệm vụ).

vụ quản lý, theo dõi, phục vụ người bị cách ly tập trung), bảo đảm an sinh xã hội, định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất báo cáo Thường trực Huyện ủy tình hình triển khai phòng, chống dịch.

Chỉ đạo khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19; xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì phát triển, tháo gỡ khó khăn cho các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực, chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh; cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ tiền, vật chất, thiết bị, thực phẩm cho phòng, chống dịch. Thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ theo quy định.

Huyện đoàn tổ chức các tổ, nhóm tình nguyện tham gia phòng, chống dịch; hỗ trợ các khu vực cách ly tập trung, giám sát người cách ly tại gia đình; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức vệ sinh môi trường, khử trùng và các hoạt động thiết thực khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tiếp tục định hướng nội dung, đôn đốc các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính thống tới người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp, cách thức phòng chống dịch, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. *Phu*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Sung Lữ Páo